



พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์



ประชาชนจะได้อะไร? งานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค

จบลงไปแล้วสำหรับงานมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค หรืองานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดขึ้น ใน 4 พื้นที่ คือ ครั้งที่ 1 จ.แพร่ ครั้งที่ 2 จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ที่ จ.ขอนแก่น และ ครั้งที่ 4 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมหลักๆ ภายในงานทั้ง 4 พื้นที่ จะคล้ายๆ กัน คือ เรื่องการเผยแพร่กฎหมาย กติกา มารยาท สำหรับการใช้พื้นที่ป่า ที่เป็นเรื่องใหม่ๆ

หลักๆ คือ การตั้งจุดบริการ คลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่างๆ เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม เรื่องไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ แจกการพบเห็นการลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า แจกการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เรื่องการแก้ไขกฎหมายมาตรา 7 และกฎหมายป่าชุมชน เรื่องการลงทะเบียนสวนป่า 4.0 และให้คนที่อาศัยอยู่ในป่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ พร้อมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในเรื่องการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การทำความเข้าใจกับประชาชน จากการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2562 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่...) 2562 พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 2559 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่...) 2562 พ.ร.บ.สวนป่า 2558 พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2561 พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2562 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2558 พ.ร.บ.งาช้าง 2558 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชน

โดยสรุป แต่ละจังหวัดมีประชาชนเข้าร่วมงาน จ.แพร่ 1,684 คน สุพรรณบุรี 2,591 คน ขอนแก่น 4,552 คน สุราษฎร์ธานี 8,358 คน รวม 4 จังหวัด 17,185 คน



นายอรอดพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เดิมทีงานที่จัดขึ้นหวังเพียงการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องนโยบาย และการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ การจัดการทรัพยากร สัตว์ป่า การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่พบว่าประชาชนให้ความสนใจในแนวทางใหม่ที่เป็นนโยบายของ ทส.มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคนอยู่กับป่าได้ การตัดไม้มีค่าในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิของตัวเองได้ รวมไปถึงการปลูกไม้มีค่าที่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเอง ปลูกต้นไม้อย่างไร ปลูกแล้วขายใคร ขายได้ไหม ตัดอย่างไร รวมไปถึงการเข้าอบรมเรื่องการจัดการป่าชุมชน ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีตัวแทนของชาวบ้านที่รวมตัวมาฟังเรื่องการจัดการป่าชุมชน เพื่อจะกลับไปทำเรื่องในพื้นที่ตัวเอง ซึ่งในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้รู้สึกดีใจมาก ที่เห็นถึงความกระตือรือร้นของชาวบ้านที่ต้องการดูแลป่าในพื้นที่ของตัวเอง” นายอรอดพลกล่าว

คนที่เข้ามาตั้งใจอยู่แล้ว ว่าต้องการอะไรจากงานนี้ ซึ่งหลายๆ คนน่าจะสมหวังเมื่อกลับออกไป

ส่วนรายที่แวะเข้ามาเฉยๆ แบบไม่มีวัตถุประสงค์อะไรทั้งสิ้น แค่อยากมาเดินเล่น หรือซื้อของ หากแต่เห็นความหลากหลายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่อยู่รอบตัว อย่างน้อยๆ ก็คงจะมีความรู้ติดตัวออกไปบ้าง ซึ่งวันข้างหน้าอาจจะต้องเอาความรู้นั้นมาใช้ ไม่นานก็น้อย